



Newsletter LEC

www.clm.up.ac.th

<http://www.facebook.com/up.clm>

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
LIBRARY RESOURCES AND EDUCATIONAL MEDIA CENTER



054-466-666 ต่อ 3530, 3531

สายตรง 054 - 466 - 705

ปรัชญา: เทคโนโลยีก้าวหน้า สารสนเทศทันสมัย วัฒนธรรมดำรงไว้ ใส่ใจบริการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาคุณภาพการดำเนินงาน
สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ตามมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office Standard)
ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าศึกษาดูงานและศึกษาการเตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมอบหมายให้ นางสาวพรจิตต์ หมิงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ นางจิตตาภา สัจจโสภณ เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ตามมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office Standard) โดยได้นำเสนอแผนการดำเนินงานทั้ง 5 หมวด และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน



content

- ✔ ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
- ✔ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
- ✔ ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา	กองบรรณาธิการ			
ผศ.ดร.สิริรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ	นางณัฐदानันท์ ยอดเมืองชัย	นางจุไรเรือง เมืองมา	นางสาวอรดี นามบุตร	นางสาวสุตา ใจแก้ว
ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง	นายวิชญนนท์ มณีชาติ	นางสุพร ทิพย์จักร์	นางสาววาณิชชา ตาชม	นางสาวภคมณ ะยศ
บรรณาธิการ	นายเปรมยุทธ ปุริมไพบลอย	นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม	นางสาวนิชาภา ปุณณปวีณ	นางสาววิไล จันทร์แก้ว
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กุล	นายปิยะราช สุขภิญโญ	นางสุปราณี ทะนายม	นายปัดณธร ดุฒิปรียาธร	

คณะครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับข่าวสารการดำเนินงานของศูนย์บรรณสารฯ ผ่านเครือข่ายห้องสมุดที่ได้ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และเตรียมเข้ารับประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จึงมีความสนใจและขอเข้าศึกษาดูงานการเป็นห้องสมุดสีเขียวและการจัดการระบบต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ



โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

“การประชุมบรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา”



วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้เกียรติเปิดการประชุมและพบปะเครือข่ายบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 โดย นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานห้องสมุด และหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันกับเครือข่ายบรรณารักษ์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมเครือข่ายบรรณารักษ์ครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการให้บริการร่วมกัน โดยศูนย์บรรณสารฯ จะมีการดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า Books Request เพื่อให้เกิดการบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ การดำเนินงานโดยทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จพมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับบริการ Books Request โดยจะต้องมีการหารือกับระหว่างบรรณารักษ์ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ใช้งานสะดวกต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

จดหมายข่าวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลบางส่วนได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

www.clm.up.ac.th <http://www.facebook.com/up.clm> โทร. 054-466-666 ต่อ 3530 สายตรง 054-466-705